
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
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ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

 
    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   

สกุล 
ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายส าอาง  ตุมา ประธานสภาฯ ส าอาง  ตุมา  
2 นายอิทธิวัตร  หล้าโคตร รองประธานสภาฯ อิทธิวัตร  หล้าโคตร  
3 นายไพรบูรณ์ ค าภาเกะ สมาชิกสภา เขต 1 ไพรบูรณ์ ค าภาเกะ  
4 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิกสภา เขต 2 วิโรจน์  ขาวพา  
5 นายบุญถม  พรมแสน สมาชิกสภา เขต 3 บุญถม  พรมแสน  
6 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิกสภา เขต 4 ค าจันทร์  แสนสุข   
7 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิกสภา เขต 5 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี   
8 นายสายัญ  กลิ่นจุ้ย สมาชิกสภา เขต 6 สายัญ  กลิ่นจุ้ย   
9 นายธเนศวร์  สุขประเสริฐ สมาชิกสภา เขต 7 ธเนศวร์ สุขประเสริฐ  

10 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิกสภา เขต 8 ชัยเดช  สาระภ ี   
11 นายนิวัตน์  ชัยด ี สมาชิกสภา เขต 9 นิวัตน์  ชัยด ี   
12 นายเกรียงไกร  หาญค า สมาชิกสภา เขต 10 เกรียงไกร หาญค า  
13 นางอภัญญา  เล่ห์กล สมาชิกสภา เขต 12 อภัญญา  เล่ห์กล   
14 นายปุ่น มะธิปิไข สมาชิกสภา เขต 14 ปุ่น มะธิปิไข  
15 นายเกษม  ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน   

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ว่าท่ี ร.ต. นิพนธ์ ศิริวรประสาท นายก อบต. ว่าท่ี ร.ต.นิพนธ์ ศิริรประสาท  
2 นายบัว  ก้านค า รองนายก อบต. บัว  ก้านค า  
3 นายวัชระ  พิศาลา รองนายก อบต. วัชระ  พิศาลา  
4 น.ส.ปันฑิตาพร  สุดน้อย เลขานุการนายก อบต. ปันฑิตาพร  สุดน้อย  
5 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร อิสระกูล  
6 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
7 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าส านักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
8 น.ส.อรอนงค์ ศิริโชติ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์ ศิริโชติ  



9 นายบรรจง พลรักษา นักวิเคราะห์นโยบายฯ บรรจง พลรักษา  
10 นายสมพงษ์ มะธิปิไข เจ้าพนักงานธุรการ สมพงษ์ มะธิปิไข  

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น.    เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุม เลขานุกาสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้จง้ประธานสภา 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบวา่ สมาชิกไดค้รบตามองคป์ระชุมแลว้ และประธานสภาฯ 
  ไดเ้ชิญสมาชิกเขา้ประจ าท่ี และไดด้ าเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง  ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง  รับรองบันทกึรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว(บนัทึกรายงานการประชุมสภาสมยัสามญัสมยัท่ี 1  
  คร้ังท่ี 1/2567   เม่ือวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ์  2567) 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปจะเป็นการรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ ซ่ึงทางสภาฯไดจ้ดัส่งส าเนาเอกสาร 
 บนัทึกรายงานการประชุมให้สมาชิกไดต้รวจสอบล่วงหนา้แลว้ แต่ก่อนจะขอมติท่ีประชุมผมจะมอบให้ 
 ทางเลขานุการสภาฯไดส้รุปสาระส าคญัของการประชุมคร้ังท่ีแลว้ใหส้มาชิกไดรั้บทราบก่อน เชิญครับ  

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทอ้งถ่ินทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วนราชการ 
 ทุกท่าน  ก่อนท่ีจะขอมติท่ีประชุมผมจะสรุปสาระส าคญัของการประชุมคร้ังท่ีแลว้ เป็นดงัน้ี 

 1. เร่ือง  การก าหนดสมยัประชุมสภาสมยัสามญั ประจ าปี 2567 และสมยัแรกของปี 2568   
 ตามมติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ ไดก้ าหนดเป็น 4 สมยั คือ 
 สมยัท่ี1 เร่ิม  5  กุมภาพนัธ์ 2567   
                           สมยัท่ี2 เร่ิม  5  มิถุนายน 2567   
                           สมยัท่ี 3 เร่ิม   5 สิงหาคม 2567 

สมยัท่ี 4 เร่ิม   5  ธนัวาคม 2567   และ ก าหนดประชุมสามญัสมยัแรกของปีถดัไปเป็น 5 กุมภาพนัธ์ 
2568 

 2. เร่ือง  การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2567  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 
 (งบลงทุน)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 พ.ศ. 2563  ขอ้ 27 ขอ้  29 ซ่ึงสภาไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัแลว้ ดงัน้ี 

 2.1 หมู่ท่ี 1  เงินคงเหลือหลงัจากโอนเปล่ียนแปลงโครงการแลว้เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2566 โดยน ามา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น 

 -โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์  ม.1    งบประมาณ   152,000.-บาท 
2.2  งบลงทุนหมู่ท่ี 10 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการขยายเขตไฟฟ้า ขอโอนเปล่ียนแปลงเป็น  

- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์ม.10   งบประมาณ    56,000.-บาท 
2.3 งบลงทุนหมู่ท่ี 11 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการขยายเขตไฟฟ้า ขอโอนเปล่ียนแปลงเป็น 

-โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ม.11   งบประมาณ  90,000.-บาท 
 2.4 โอนเปล่ียนแปลงโครงการก่อสร้าง ม.3 
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ขอ้ความเดิม 
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3 งบประมาณ  162,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3 
ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่91 ตร.ม. 
 ช่วงท่ี 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่72 ตร.ม. 

  ช่วงท่ี 3 ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่    
                          105 ตร.ม.  ไม่มีไหลทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

ขอ้ความใหม่ 
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3       งบประมาณ  162,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.
ม.3 ดงัน้ี 

 ช่วงท่ี 1 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่93 ตร.ม. 
 ช่วงท่ี 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่72 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 3 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 108 ตร.ม.  
ไม่มีไหลทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ซ่ึงท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทท์ั้ง 4 โครงการ 

 3.  เร่ือง  การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2567  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน 
 (ค่าครุภณัฑ์)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน   
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ้ 27 ขอ้  29  ขออนุมติัด าเนินการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นกองคลงั  
เน่ืองจากมีบุคลากรเพิ่มข้ึนและตอ้งใชใ้นการดา้นพสัดุ และดา้นบญัชีคือ เจา้พนกังานพสัดุ 

  และเจา้พนกังานการเงินและบญัชี  จึงขออนุมติัจากสภาเพื่อขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย ขอ 
        โอนงบประมาณมาจากงบบุคลากร/เงินเดือนประจ า/เงินเดือนขา้ราชการหรือพนกังาน (เงินเดือนของ  
  ผอ.กองการศึกษา) จ านวน  48,000.-บาท ซ่ึงมติท่ีประชุมสภาไดอ้นุมติัใหค้วามเห็นชอบดว้ยคะแนน 
  เสียงเป็นเอกฉนัท ์

  4. เร่ืองอ่ืนๆ 
          - การฝึกอบรมเยาวชนตา้นยาเสพติด 15-16 ก.พ. 67 ณ สวนสัตวเ์ขาสวนกวาง 

                               - การฝึกอบรม อปพร.(หลกัสูตรจดัตั้ง)  21-25 ก.พ. 67 ณ อบต.โจดหนองแก 
     - การเขา้ร่วมกิจกรรมของอ าเภอพล งานบุญกุม้ขา้วใหญ่ 
 ครับน่ีเป็นสาระส าคญัในการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ปี 2567 ครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ -  ครับสมาชิกก็ไดท้ราบสรุปสาระส าคญัแลว้  มีสมาชิกท่านใดตอ้งการจะเพิ่มเติมหรือแกไ้ข 
 บนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ไหมครับ 

ท่ีประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -  ผมขอถามสมาชิกฯวา่  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ การ 
 ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 1/2567 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์  2567  โปรดยกมือครับ 
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ท่ีประชุม - มีมติรับรองบนัทึกรายงานการประชุมดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 

 (เห็นชอบ 13 เสียง /งดออกเสียง 1 เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี  3     เร่ือง  ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) คร้ังท่ี 1/2567 ตามระเบียบ 

  กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ข 
  เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ้ 18   (งานนโยบายและแผน) 

ประธานสภาฯ   ครับ ต่อไปเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  เร่ือง  ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
  คร้ังท่ี 1/2567 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน 
 ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ้ 18 เชิญงานโยบายและแผนครับ 
นกัวเิคราะห์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 กระผมนายบรรจง พลรักษา นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กระผมขอน าเรียนโครงการท่ี 
 ผา่นการประชาคมของทั้ง 14 หมู่บา้น ท่ีบรรจุไวใ้นปี 2568 ดงัน้ีครับ 
 1. โครงการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ขยายเขตไฟฟ้า ของหมู่ท่ี 1, 
 หมู่ท่ี 3 , หมู่ท่ี 11 และหมู่ท่ี 14 งบประมาณ 1,500,000 บาท 
 2.   โครงการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ขยายเขตไฟฟ้า ของหมู่ท่ี 2 
 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟแสงสวา่ง งบประมาณ 360,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์วางท่อประปาพร้อมระบบของหมู่ท่ี 2  ขนาด 
 ไม่นอ้ยกวา่ 2,500 วตัต ์งบประมาณ 237,500 บาท  
 4. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บา้น วางท่อ PVCของหมู่ท่ี 4 ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว  
 ชั้น 8.5 มอก. ทั้งหมู่บา้น งบประมาณ 360,000 บาท 
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่ท่ี 5  ขนาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 130 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด) งบประมาณ 480,000 บาท  
 6. โครงการปรับปรุงผวิถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลตติ์ก ของหมู่ท่ี 6 ขนาด 
 กวา้ง5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 4 เซนติเมตร(ตามแบบแปลนท่ี อบต. ก าหนด) งบประมาณ  
 370,000 บาท 
 7. โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์วางท่อประปาพร้อมระบบ ของหมู่ท่ี 7 ขนาด 
 ไม่นอ้ยกวา่ 2,500 วตัต ์งบประมาณ 237,500 บาท 
 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของหมู่ท่ี 8 (เส้นเช่ือมต่อกบัหมู่ท่ี 13 บา้นศรีชมพู)   
 ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี อบต. ก าหนด)  
 งบประมาณ 320,000 บาท 
 9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า คสล. เส้นหลงัวดั ขา้งศาลาอเนกประสงค ์ของหมู่ท่ี 9 ขนาดกวา้ง 
 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร งบประมาณ 300,000 บาท 
 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดบัผวิจราจร ซอยจูมทอง-แม่กณัหา  
 ซอยอว้นภกัดี ของหมู่ท่ี 10 ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ 
 แปลนท่ี อบต. ก าหนด) งบประมาณ 320,000 บาท 
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 11. โครงการเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ของหมู่ท่ี 12 ขยายเขต 
 น ้าประปาส่วนภูมิภาค(ตามประมาณการท่ีการประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอพล ก าหนด) งบประมาณ 
 100,000 บาท 
 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยหลงัวดั ของหมู่ท่ี 12 ก่อสร้างถนน คสล.  
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด) งบประมาณ 320,000 บาท 
 13. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บา้นของหมู่ท่ี 13 โดยวางท่อขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว  
 ชั้น 8.5 มอก. ทั้งหมู่บา้น งบประมาณ 360,000 บาท (เป็นการขอเปล่ียนแปลงโครงการ)  
 ส าหรับโครงการต่างๆของทั้ง 14 หมู่บา้นท่ีจะลงในขอ้บญัญติัของปี 2568 หากมีไม่ครบถว้นก็สามารถ 
 แกไ้ขเพิ่มเติมในแผนไดค้รับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ เชิญครับ 

นายอิทธิวตัร หลา้โคตร  เรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหารและสมาชิกผูท้รงเกียรติและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ตามท่ีกระผมไดดู้ของหมู่ท่ี 3 ผมจะขอเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบเสียงตามสายครับ ขอบคุณครับ 
ปลดั อบต. ส าหรับโครงการท่ีจะลงบรรจุไวใ้นปี 2568 จะเป็นเร่ืองท่ีผา่นการประชาคมมาของทั้ง 14 หมู่บา้น ส่วน 
 ระบบเสียงตามสาย ก็จะเป็นการขอเพิ่มเติมในแผนในขั้นตอนต่อไปครับ  
นายบุญถม พรมแสน  เรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีประชาคมแผน 
 ของหมู่บา้น ถนน คสล. ภายในหมู่บา้นและเช่ือมต่อระหวา่งหมู่บา้น ครับ ขอบคุณครับ 
นกัวเิคราะห์ฯ ครับส าหรับเร่ืองถนนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งหมู่บา้น จะเป็นโครงการท่ีเกินศกัยภาพของ อบต. ซ่ึงตอ้งใช ้
 งบประมาณท่ีสูงมาก รวมถึงการสร้างสะพานคอนกรีต ก่อสร้างฝายเก็บกกัน ้า ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส 
 เป็นตน้ ซ่ึงเราไม่สามารถด าเนินการได ้ตอ้งอาศยัหน่วยงานอ่ืน เช่น อบจ. เขา้มาช่วยเหลือครับ เร่ือง 
 ต่อมาเร่ืองการติดตามและประเมินผลเพื่อใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 โจดหนองแกตามอ านาจหนา้ท่ีและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่นอ้งประชาชนโดยใชว้ธีิการบริหาร 
 กิจการบา้นเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหาร 
 ส่วนต าบลโจดหนองแก จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจ 
 หนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะ เพื่อเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่าย รวมทั้งวางแนวทาง 
 เพื่อใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
 (พ.ศ. 2566-2570) ในการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 ของ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ดงัน้ี 
 1. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

รายงานสรุปผลการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ปี 2566    
อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 

 อบต.โจดหนองแก ไดจ้ดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไว ้ 
 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน โดยผา่นการมีส่วนร่วมของ 
  



-6- 
 ประชาชนเช่นการจดัเวทีประชาชคม การประชุมคณะกรรมการแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อรับฟังปัญหา 
 และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว ้
 ในแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
    อบต.โจดหนองแก ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ี 
 จะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ 2564 2565 2566 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพฒันามนุษยแ์ละสังคมท่ีมีคุณภาพ     27 6,598,997 
การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่     77 49,530,000 
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    4 160,000 

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

    2 250,000 

การพฒันาดา้นการบริหารบา้นเมืองท่ีดี     8 576,000 
รวม     118 57,114,997 

  
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ผูบ้ริหาร อบต.โจดหนองแก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์  ไดด้งัน้ี 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2564 
 

ปี 2565 ปี 2566 

โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญตั ิ

โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญตั ิ

การพฒันามนุษยแ์ละสงัคมท่ีมีคุณภาพ    - - - - 23 
 

4,408,914 
 

การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่  - - - - 38 
 

20,111,000 
 

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 3 
 

105,000 
 

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม    

- - - - 2 
 

          220,000 



 

การพฒันาดา้นการบริหารบา้นเมืองท่ีดี   - - - - 7 
 

452,960 
 

รวม     73 25,297,874.00 

 
 3. สรุปผลการพฒันาท้องถิ่น จากแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 25670  

               อบต.โจดหนองแก มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยได้
มีการก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสัญญา มีการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  
 
         
             ยุทธศาสตร์ 

ปี 2564 
 

 ปี 2565  ปี 2566 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพฒันามนุษยแ์ละสงัคมท่ีมีคุณภาพ        19 4,168,594.50 
การพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่      31 19,921,293.92 
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2          50,490 

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม    

    2 219,750 

การพฒันาดา้นการบริหารบา้นเมืองท่ีดี       3 343,280 

รวม     57 
24,703,408.42 

 
 
             เป็นการประเมินผลท่ีช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หากมีความล่าชา้มีสาเหตุมาจากอะไร สมควรท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวิธีการใด 
เพื่อให้โครงการดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และยงัเป็นเคร่ืองมือช้ีวดั ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ 

1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และขั้นตอนการ

ด าเนินงานซ่ึงผูรั้บผิดชอบโครงการจะเป็นผูก้  ากบัตวัช้ีวดั 

2) การเบิกงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และเพิ่มเติม 

ทั้งน้ี อบต. จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใชใ้นการปรับปรุง 
กระบวนการ ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันา 
ทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถตอบสนองและแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชนเป็นส่ิงส าคญั 

-7- 



-8- 
ระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล 
1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2 ประเภท คือ 
   1.1 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
   1.2 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มำตรฐำน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด  
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
 (Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลตา่งระหว่างจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ
กับจ านวนโครงการทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่พึง
พอใจและไม่พอใจผลสะท้อนกลับ 

       
ระบบติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อน 
หน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการ
ติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิน่ ระบบการเมอืง ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
-แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
-งบประมาณรายจ่าย 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอื่นๆ 

 

กระบวนกำร 
-การใช้ทรัพยากร 
-การด าเนินการตามแผน 
-การบริหารแผน 

 

ผลผลิต 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 

         ผลลัพธ์ 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบตดิตำม (Monitoring) 
- Input  Monitoring 
- Performance Monitoring 

 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
-ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นในภาพรวม 
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 4. แบบสรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม  
                         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต  
       5.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
         องคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ไดจ้ดับริการสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชนไม่วา่จะเป็นดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีมุ่งหวงัให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบติัผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบ (Impact)  ทั้ง 3 ระดบั คือ ระยะสั้น 
สามารถเห็นผลส าเร็จไดท้นัทีเม่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม แลว้เสร็จ ระยะกลาง และยาว ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันา
และด าเนินการ โดยในอนาคตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกไดว้างแผนด าเนินการพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นต่าง 
ๆ สามารถสรุปได ้  ดงัน้ี 

ด้าน แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1.โครงสร้างพ้ืนฐาน - จดัใหมี้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเหมาะสม และเพียงพอใน

พ้ืนท่ี สามารถพฒันาพ้ืนท่ีใหมี้ความเจริญ 
- พฒันาทางดา้นคมนาคม ใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการสญัจร 
 

2.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม - จดัระบบการก าจดัขยะท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างจิตส านึกในการท้ิงขยะ และ
ส่งเสริมใหมี้การคดัแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน รวมถึงพฒันาการแปลงขยะให้
เป็นธนาคารขยะ 

3.การศึกษา - พฒันาบุคลากรดา้นการศึกษา และส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนใหมี้ความ
ทนัสมยั 
- สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัเรียน ยากจนและดอ้ยโอกาส 

        แบบที่ 1 
แบบติดตามและ
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

          แบบที่ 1 
การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

         แบบที ่3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

แบบประเมนิผลแผนฯ  
(Input) 

 
 

แบบติดตามแผน 
(Process) 

แบบประเมนิผลแผนฯ  
(Output) 

 

    แบบที ่3/1 
แบบประเมนิการ
ด าเนนิงานตามแผน 
พัฒนาทอ้งถิน่ 

 
 

แบบรายงาน 



4.กีฬาและนนัทนาการ - ก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเคร่ืองออกก าลงักายในหมู่บา้น 
- ส่งเสริมสนบัสนุนเด็กเยาวชนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในเทศกาลตา่ง ๆ 

5. สุขภาวะและคุณภาพชีวติ - การรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก ในหมู่บา้นและสถานศึกษา 
- เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมใหแ้ก่เด็ก และเยาวชนใหรู้้เท่า
ทนัถึงโทษและรูปแบบการแพร่ระบาด รวมถึงวธีิการหลีกเล่ียง โดยตั้งเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนต าบลโจดหนองแก 
- เตรียมความพร้อมส าหรับผูท่ี้เขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุและสนบัสนุนการด าเนินงาน
องคก์รผูสู้งอาย ุ
- เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ดว้ยการติดตั้งกลอ้ง CCTV 
บริเวณจุดเส่ียง 

6. การบริหารงาน - ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
- พฒันาระบบการจดัเก็บภาษี เพ่ิมมาตรการและวางแผนการจดัเก็บภาษีให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทางเวปไซตข์อง
อบต. 

 
 5.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา  

    หากพิจารณากระบวนการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินพบว่า ในขั้นตอนการจดัท าแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลกัประชารัฐผา่นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีท่ีผ่านมาพบว่า การด าเนินงานบาง
โครงการ/กิจกรรม ยงัเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนน และท่อ
ระบายน ้ า อนัเน่ืองมาจากปัญหาภายนอก และภายใน และสุดทา้ยการติดตามประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในทาง
ปฏิบติัอบต.ไดติ้ดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประจ าทุก ๆเดือน เพื่อไดท้ราบสถานการณ์ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อม
จดัท ารายงานเสนอให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ในขั้นตอนการน าไปสู่ปฏิบติั ให้
สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความตอ้งการแก่ประชาชนไดร้วดเร็วข้ึน 
          
           
                                                                   ******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10- 



 

-11-  
 

 
          ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ  คร้ัง  หลงัจากท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

ประเดน็การประเมนิ มกีารด าเนินงาน ไม่มกีารด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
3. มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์
การพฒันา 

  

ส่วนที ่2 การจดัท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล   
8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9. มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

  

10.มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของทอ้งถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   
14.มีการก าหนดยทุธศาสตร์ การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
15.มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   
16. มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
17. มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่   
 
 
 

 
 
 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



-12- 
               แบบที ่ 3/1  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
ค าช้ีแจง:   แบบท่ี 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1   คร้ัง  คือ เร่ิมตั้งแต่   
1   ตุลาคม   2565   ถึง  30  กนัยายน   2566 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ช่ือองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
2.  วนั/เดือน/ปีท่ีรายงาน              ธันวาคม   2566 
ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์และโครงการ  ในปี 2566 
3.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน  และจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ด้ปฏิบัต ิ

การพฒันามนุษยแ์ละสังคมท่ีมีคุณภาพ    27 19 

การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่  77 31 

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 2 

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    2 2 

การพฒันาดา้นการบริหารบา้นเมืองท่ีดี   8 3 
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ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงาน 
4.   ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 
  ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 45.0% 20.0% 35.0% 
2.มีการประชาสมัพนัธ์ในประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 55.0% 25.0% 20.0% 
3.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 70.0% 15.0% 15.0% 
4.มีการรายงานผลของการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 75.0% 15.0% 10.0% 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 60.0% 20.0% 20.0% 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 80.0% 10.0% 10.0% 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 70.0% 20.0% 10.0% 
8.ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 70.0% 20.0% 10.0% 

ภาพรวม 65.63% 18.13% 16.25% 
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 5.   ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1   การพฒันามนุษยแ์ละสังคมท่ีมีคุณภาพ   
1.ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เตม็  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
2.มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 9.0 
3.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.5 
4.มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.5 
5.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 9.0 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 9.0 
8.ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 8.2 
 
2.การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 

ตวัช้ีวดัท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. มีการพฒันาดา้นการศึกษา โรงเรียน 4 4 - 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   
 

1.ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.0 
2.มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 6.0 
3.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
4.มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.0 
5.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.0 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.5 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 6.5 



8.ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 
ภาพรวม 6.8 

 
2.การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 

ตวัช้ีวดัท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึน 
(ปัญหาน ้าท่วมขงั) 

หมู่บา้น 3 4 +1 

2. หมู่บา้นมีระบบสาธารณูปโภคครบถว้น ครัวเรือน 65 85 +20 
     

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

1.ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.0 
2.มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 6.0 
3.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
4.มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.0 
5.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.0 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.5 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 6.5 
8.ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 

ภาพรวม 6.8 
 
2.การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

ตวัช้ีวดัท่ีเลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงัด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. การส่งเสริมผูมี้รายไดน้อ้ย หมู่บา้น 14 14 - 
2. การพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่ม 2 2 - 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4   การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    

1.ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.0 
2.มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 6.0 
3.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
4.มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.0 
5.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.0 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.5 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 6.5 
8.ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 

ภาพรวม 6.8 
 
2.การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 

ตวัช้ีวดัท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. การพฒันาการฟ้ืนฟู รักษาป่าและตน้น ้าล าธาร หมู่บา้น 14 14 - 
     
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   การพฒันาดา้นการบริหารบา้นเมืองท่ีดี   
1.ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.5 
2.มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 8.5 
3.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.5 
4.มีการายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.0 
5.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.0 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 8.0 



8.ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 
ภาพรวม 7.6 

 
2.การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

ตวัช้ีวดัท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลงั 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.มีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองเพิ่มข้ึน 

คน 1,164 1,164 - 

2.มีจ  านวนสมาชิก อบต. และขา้ราชการ ลูกจา้งของ 
อบต. มีจิตส านึกในการปฏิบติังานตามหลกัธรรมมา 
ภิบาลเพิ่มข้ึน 

คน 84 84 - 

 
ประธานสภา ครับมีสมาชิกท่านใด จะเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ ถา้ไม่มีผมจะขอมตินะครับ ผมขอถามท่านสมาชิก 
 ผูท้รงเกียรติวา่ท่านเห็นชอบรับรองแผน ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
 คร้ังท่ี 1/2567 โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบแผน/ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) คร้ังท่ี1/2567 ดว้ยคะแนน 
 เสียงเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2567  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง (งบลงทุน)    
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563   
 ขอ้ 27 ขอ้  29 (หมู่ท่ี 13) 

 โครงการเดิม 
 - โครงการวางท่อระบายน ้าขา้งทางพร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี 13  งบประมาณ  455,000-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า 
 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าขา้งทางพร้อมบ่อพกั 
 ช่วงท่ี 1   วางท่อระบายน ้าขา้งทางพร้อมบ่อพกั ยาวรวมเฉล่ีย 326 เมตร พร้อมบ่อพกัจ านวน 33บ่อ 
 ช่วงท่ี 2  ก่อสร้างร่องระบายน ้า ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 4 เมตร  ตามสภาพพื้นท่ี  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โจดหนองแก ก าหนด 
 ขอ้ความใหม่ 
 - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี 13    งบประมาณ    455,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
 วางท่อประปา (PVC) ขนาด 2 น้ิว ชั้น 8.5 มอก. ภายในหมู่บา้น ระยะทางรวม  5,100 เมตร พร้อม 
 เช่ือมระบบท่อประปาทั้งหมด และติดตั้งจุดเช่ือมระบบประปาเขา้มิเตอร์ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 130 จุด 
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โจดหนองแก ก าหนด 
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ประธานสภา ต่อไปเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2567  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน 
 และส่ิงก่อสร้าง (งบลงทุน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์ร 
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ้ 27 ขอ้  29 (หมู่ท่ี 13) เชิญท่านเลขาครับ 
เลขานุการสภา ครับส าหรับโครงการเดิมของหมู่ท่ี 13 เดิมเป็นโครงการวางท่อระบายน ้าขา้งทางพร้อมบ่อพกั   

 งบประมาณ  455,000-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน ้าขา้งทางพร้อมบ่อพกั 
 ช่วงท่ี 1   วางท่อระบายน ้าขา้งทางพร้อมบ่อพกั ยาวรวมเฉล่ีย 326 เมตร พร้อมบ่อพกัจ านวน 33บ่อ 
 ช่วงท่ี 2  ก่อสร้างร่องระบายน ้า ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 4 เมตร  ตามสภาพพื้นท่ี  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โจดหนองแก ก าหนด เกิดปัญหาซ่ึงไม่สามารถ 
 ด าเนินการได ้จึงขอเปล่ียนแปลงโครงใหม่เป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  งบประมาณ     
 455,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา (PVC) ขนาด 2 น้ิว ชั้น 8.5 มอก. ภายในหมู่บา้นระยะทาง 
 รวม  5,100 เมตร พร้อมเช่ือมระบบท่อประปาทั้งหมด และติดตั้งจุดเช่ือมระบบประปาเขา้มิเตอร์ 
 จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 130 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ส่วนรายละเอียดขอเชิญเจา้ของโครงการ หมู่ท่ี 13  
 ช้ีแจงรายละเอียดใหท้ราบครับ เชิญครับ 

นางอภญัญา เล่ห์กล เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ หวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 ทุกท่านค่ะ ดิฉนันางอภญัญา เล่ห์กล สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 13 ส าหรับเหตุผล ท่ีจะขออนุมติัจากสภาเพื่อ 
 เปล่ียนแปลงจากโครงการเดิม เป็นวางท่อระบายน ้า เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นฤดูกาลท านา จึงท าใหก้าร 
 ด าเนินการล าบาก เพราะรถท่ีจะท าการวางท่อหรือท าร่องระบายน ้า ตอ้งลงไปท่ีนาท่ีพี่นอ้งประชาชนได ้
 หวา่นขา้วแลว้ จึงไดป้ระชุมและประชาคมกบัทางหมู่บา้นแลว้ จึงขอเปล่ียนแปลงโครงการจากเดิม คือ 
 วางท่อระบายน ้าและก่อสร้างร่องระบายน ้า เป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น ดิฉนัจึงขอ 
 ความเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา เพื่อเปล่ียนแปลงโครงการดงักล่าว ขอขอบคุณค่ะ 
ประธานสภา ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ ถา้ไม่มีผมจะขอมตินะครับ ท่านสมาชิกท่านใด 
 เห็นควรให้โอนเปล่ียนแปลงโครงการของหมู่ท่ี 13 โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ ให้โอนเปล่ียนแปลงโครงการของหมู่ท่ี 13 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ 
 (เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระที ่5      เร่ือง  ขออนุมติัจ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโจดหนองแก  
  จ านวน  420,000.-บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ้ 97 

รายละเอยีดเงินสะสม 
เงินสะสม ณ 30 ก.ย. 2566                                   27,411,132.44 
หกั   เงินสมทบกองทุนกิจการ อปท.                        230,840.79 
 คชจ.ดา้นบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน                   3,781,200.- 
 ร้อยละ 15 ของ งปม.ประจ าปี 67                           8,550,000.-                  
               รวมหกั                                                  12,562,040.79 
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 คงเหลือขั้นต ่าตามระเบียบฯ                               14,849,091.65 
หกั    เงินสะสมท่ีอนุมติัแลว้ (รถกระเชา้ไฟฟ้า)     1,800,000.- 
                    คงเหลือ                                            13,049,091.65 
บวก  ทุนส ารองเงินสะสม 30 ก.ย.66                    25,502,185.57 
                    เงินสะสมสุทธิ                                  38,551,277.22 
หกั ขออนุมติัจ่ายเงินสะสม(ปรับปรุงอาคาร ศพด.)    420,000.- 
                    เงินสะสมคงเหลือ                              38,131,277.22 

                      ขออนุมัติด าเนินการ    โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโจดหนองแก (สถ.ศพด.3)    
 ขนาด 81-100 คน   จ  านวน 1 หลงั งบประมาณ   420,000.-บาท รายละเอียดตามแบบท่ีองคก์ารบริหาร 
 ส่วนต าบลก าหนด 

ประธานสภา ครับ ต่อไปเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 5เร่ือง  ขออนุมติัจ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย ์
 พฒันาเด็กเล็กโจดหนองแก จ านวน  420,000.-บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย การรับเงิน  
 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
 2566 ขอ้ 97 เชิญท่านปลดัครับ 
ปลดั อบต. ครับ ส าหรับระเบียบวาระท่ี 5 ก็จะเก่ียวขอ้งกบักองการศึกษาและเป็นนโยบายของผูบ้ริหารท่ีจะขอ 
 อนุมติัด าเนินการปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโจดหนองแก ซ่ึงตอนน้ีอาคารเกิดการช ารุด 
 หลงัคาร่ัว ซ่ึงช่วงน้ีเป็นหนา้ฝน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ซ่ึงงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมติัจากสภา 
 เพื่อใชจ่้ายเงิน สะสมเพื่อปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ผมขอช้ีแจงรายละเอียด เงินสะสมของ  
 อบต.โจดหนองแก ดงัน้ี 

เงินสะสม ณ 30 ก.ย. 2566                                   27,411,132.44 
หกั เงินสมทบกองทุนกิจการ อปท.                          230,840.79 
 คชจ.ดา้นบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน                   3,781,200.- 
 ร้อยละ 15 ของ งปม.ประจ าปี 67                           8,550,000.-                  
               รวมหกั                                                  12,562,040.79 
คงเหลือขั้นต ่าตามระเบียบฯ                               14,849,091.65 
หกั    เงินสะสมท่ีอนุมติัแลว้ (รถกระเชา้ไฟฟ้า)     1,800,000.- 
                    คงเหลือ                                            13,049,091.65 
บวก  ทุนส ารองเงินสะสม 30 ก.ย.66                    25,502,185.57 
                    เงินสะสมสุทธิ                                  38,551,277.22 
และขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม(ปรับปรุงอาคาร ศพด.) 420,000.- 
 หกัค่าปรับปรุงอาคาร ศพด.แลว้ เงินสะสม คงเหลือ 38,131,277.22 

                      ก่อนท่ีจะขออนุมติัโครงการปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโจดหนองแก ทั้งหมด จากสภาฯ 
 ส่วนรายละเอียดการด าเนินการเพิ่มเติม จากท่านรองวชัระช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 
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นายวชัระ พิศาลา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเรียนเพิ่มเติมครับ  
 ผมไดร้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ดูแลเร่ืองอาคาร ศพด. ตามท่ีท่านปลดัไดก้ล่าวไปแลว้นั้น  
 คือความจ าเป็นทั้งหมด เพื่อความสะดวกและปลอดภยัของลูกหลานของพี่นอ้งประชาชนของเรา 
 จึงขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมในการปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโจดหนองแก จากท่านสมาชิกฯ 
 ทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ เชิญครับ 
นายนิวตัน์ ชยัดี เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมขอสอบถามเร่ือง 
 การปรับปรุง เร่ืองรายละเอียดคือจะตอ้งปรับปรุงทั้งระบบเลยใช่มั้ยครับ อยากสอบถาม ขอบคุณครับ 
ปลดั อบต. ขอแจง้เพิ่มเติมใหทุ้กท่านไดท้ราบครับ โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโจดหนองแก  
 ก็จะเป็นตามแบบ ปร.4ปร.5 ครับมีการเปล่ียนแปลงโครงหลงัคา ระบบไฟฟ้าทั้งหมด และอ่ืนๆครับ  
 ตามแบบท่ี อบต.ก าหนดทั้งหมดครับ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครองและเกิดความ 
 ปลอดภยัใหก้บัเด็กๆท่ีจะเขา้มาเรียนครับ 
ประธานสภา ครับท่านปลดัก็ไดอ้ธิบายรายละเอียดใหท้ราบแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ  
นายบุญถม พรมแสน  เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมขอฝาก 
 ท่านรองดูเร่ืองการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บา้นเตาเหล็กเร่ืองร้ัวท่ียงัไม่มีร้ัวอีกดา้น ตอนน้ีเร่ิมมี 
 นกัเรียนจากหมู่บา้นใกลเ้คียงน าลูกหลานเขา้มาเรียนเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความ 
 ไวว้างใจใหก้บัผูป้กครองจึงขอความอนุเคราะห์จากทางฝ่ายบริหาร ส าหรับเร่ืองร้ัว ของศูนยพ์ฒันา 
 เด็กเล็กบา้นเตาเหล็ก และฝากฝ่ายบริหารดูแลทุกศูนยเ์ช่นกนัครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ผมขอฝากท่านรองฯดว้ย  เร่ืองของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กครับ มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติม 

 อีกมั้ยครับ ถา้ไม่มี ผมจะขอมตินะครับ ผมขอถามท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติวา่ ขออนุมติั เป็นจ านวนเงิน 
 420,000 บาท ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ ใหใ้ชจ่้ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโจดหนองแก 
 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์(เห็นชอบ 13 เสียง /งดออกเสียง 1 เสียง) 
ระเบียบวาระท ี6      - เร่ือง ใหค้วามเห็นชอบ  ให ้กรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็นเป็นผูด้  าเนินการวางและจดัท าผงัเมือง  
 รวมเมืองพล  ตามหนงัสือท่ี ขก 0022/ว 749 ลงวนัท่ี 8 พ.ค. 2567 เร่ือง สอบถามแนวทางการด าเนินการ 
 วางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพล  

 - เร่ือง ขอความเห็นชอบ บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการบริหารจดัการขยะท่ีเป็นพิษ 
 หรือขยะอนัตรายจากชุมชนจงัหวดัขอนแก่นระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กบั 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่นและส่วนราชการอ่ืน 
  - ขอความเห็นชอบ ใหด้ าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม ้ตามมาตรา  
  54 แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 

ประธานสภา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 ครับ เร่ือง ใหค้วามเห็นชอบ  ให ้กรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็น 
 ผูด้  าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพล  ตามหนงัสือท่ี ขก 0022/ว 749 ลงวนัท่ี 8 พ.ค. 2567  
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 เร่ือง สอบถามแนวทางการด าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพล เชิญท่านปลดัครับ 
ปลดั อบต. ครับ ส าหรับระเบียบวาระท่ี 6 ก็จะเป็นขอความเห็นชอบจากสภา เพื่อใหก้รมโยธาธิการและผงัเมือง 
 เป็นผูด้  าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพล มีพื้นท่ี 30 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม  8 ต าบล คือ  
 ต าบลเก่าง้ิว ต าบลโจดหนองแก ต าบลเมืองพล ต าบลโสกนกเตน็ ต าบลเพก็ใหญ่ ต าบลลอมคอม ต าบล 
 โนนข่า ต าบลหนองมะเขือกบั เทศบาลเมืองเมืองพล ซ่ึงตอ้งขอมติขอความเห็นชอบจากสภา  เพื่อให้ 
 กรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็นผูส้ ารวจและด าเนินการจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพล มีสมาชิกท่านใด 
 จะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ 
นายชยัเดช สาระภี เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิก และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมขอสอบถาม 
 เพื่อความเขา้ใจครับ การจดัท าผงัเมืองรวมฯ มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรครับ ขอบคุณครับ 
นายพฤษภพ เกิดศกัด์ิ   เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิก และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับการจดัท า 
 ผงัเมืองรวมนั้น จะเป็นประโยชน์ส าหรับในเขตท่ีเป็นชุมชนเมือง เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ เป็นการจดั 
 ระเบียบของชุมชน กรมโยธาธิการจึงขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อกรมโยธาธิการจะไดเ้ขา้ด าเนินการ 
 ไดเ้ลยครับ ขอบคุณครับ 
ปลดั อบต. ขอเพิ่มเติมครับ การจดัท าผงัเมืองรวมน้ี เป็นเร่ืองท่ีดี เพื่อรองรับความเจริญของชุมชน ในวนัขา้งหนา้ 
 ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา ถา้ไม่สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมมติครับ ผมขอถามท่านสมาชิกวา่ควรเห็นชอบให้ 
 กรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็นเป็นผูด้  าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพล โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ ใหก้รมโยธาธิการและผงัเมืองเป็นเป็นผูด้  าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพล  
 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ (เห็นชอบ 13 เสียง /งดออกเสียง 1 เสียง) 
ปลดั อบต. ครับ กระผมขอเพิ่มเติมเร่ืองขอความเห็นชอบจากสภา อีกเร่ืองหน่ึงครับ คือ  เร่ือง ขอความเห็นชอบ  

 บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการบริหารจดัการขยะท่ีเป็นพิษหรือขยะอนัตรายจากชุมชนจงัหวดั 
 ขอนแก่นระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 
 ขอนแก่นและส่วนราชการอ่ืน โดยทาง อบจ. ขอนแก่น จะขออนุญาตหรือมติของสภาเพื่อด าเนินการเขา้ 
 มาจดัเก็บขยะท่ีเป็นพิษหรือขยะอนัตรายจากชุมชนหรือในเขต อบต. ปีละคร้ัง เพื่อน าไปก าจดั 
 ใหถู้กวธีิต่อไป ครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ ถา้ไม่มีจะขอมตินะครับ ผมขอถามท่านสมาชิกวา่เห็นควร 
 ให ้อบจ.ขอนแก่นเป็นผูด้  าเนินการ เขา้มาเพื่อจดัเก็บขยะท่ีเป็นพิษหรือขยะอนัตรายจากชุมชนหรือ 
 ในเขต อบต. เพื่อน าไปก าจดั โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหท้างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มาจดัเก็บขยะท่ีเป็นพิษหรือขยะอนัตรายจาก 
 ชุมชนหรือในเขตพื้นท่ี อบต. ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ (เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ปลดั อบต.  - เร่ืองต่อไป เป็นเร่ืองขอความเห็นชอบ ใหด้ าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม ้ 
     ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  

เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนอง มีความประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนเงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 1 โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก การด าเนินการของโครงการจะ
แบ่งเป็น 2 ช่วง  
ช่วงท่ี 1 บริเวณบา้นเหมือดแอ่ งาน Pavement in Place Recycling ขดุลึกเฉล่ีย 20 เซนติเมตร ถนน
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 938.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 5,628 ตารางเมตร งานผวิจราจรปูทบัดว้ย
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร พร้อมบดอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร PRIME COAT ก่อนปูยาง   
ช่วงท่ี 2 บริเวณบา้นหนองแวง งานปรับปรุงผวิทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต น ากลบัมาใชใ้หม่ โดยใชว้ธีิ 
HOT MIX IN แบบ RE-PAVING  7 CM. (Recycling 3 CM.+AC.) ถนนกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 787 
เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 3,935 ตารางเมตร  
และเม่ือพิจารณา พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 มาตรา 54 บญัญติัวา่ หา้มมิใหผู้ใ้ด ก่อสร้าง 
แผว้ถาง หรือเผาป่า หรือกระท าดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการท าลายป่า หรือเขา้ยดึถือหรือครอบครอง
ป่าเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะกระท าภายในเขตท่ีไดจ้  าแนกไวเ้ป็นประเภทเกษตรกรรม และ
รัฐมนตรีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี การขอ
อนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ดงันั้น เพื่อใหก้ารจดัท าโครงการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมายจึงตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกก่อนวา่เห็นชอบใหด้ าเนินการขอ
อนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม ้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 

นายพฤษภพ เกิดศกัด์ิ   เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิก และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับการจดัท า 
ผอ.กองช่าง ค าขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่านั้น เป็นส่ิงท่ีตอ้งจดัท าใหเ้รียบร้อยหากไม่ไดรั้บอนุญาต 
    ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จะไม่เขา้หลกัเกณฑก์ารขอรับเงินอุดหนุนอาจท าให้ 
    โครงการล่าชา้ จึงอยากใหท้่านสมาชิกพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมดว้ยครับ 
 ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ ถา้ไม่มีจะขอมตินะครับ ผมขอถามท่านสมาชิกวา่เห็นควร 
 ใหด้ าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม ้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ 
  พุทธศกัราช 2484 โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหด้ าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม ้ตามมาตรา 54 แห่ง   
   พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  เพื่อโครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนนทาง 
  หลวงทอ้งถ่ิน ขก.ถ.92002 ทอ้งท่ีต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 
  เอกฉนัท ์ (เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระที ่7        เร่ือง อ่ืนๆ 
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ประธานสภา ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ  เชิญท่านค าจนัทร์ครับ 

นางค าจนัทร์ แสนสุข   ค่ะ ดิฉนัขอสอบถามเร่ืองแนวเขตระหวา่ง อบต.โจดหนองแก และ อบต.โสกนกเต็น เพราะตอนน้ี  
 ยงัไม่ชดัเจน ขอสอบถามทางฝ่ายบริหารดว้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ปลดั อบต. กระผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมครับ ส าหรับเร่ืองแนวเขต ระหวา่ง อบต.โจดหนองแก กบั อบต. 
 โสกนกเตน็ นั้น ตอนน้ียงัไม่กลา้ใหค้  าตอบครับ จะหารายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางฝ่ายบริหาร 
 อีกคร้ังหน่ึงครับ ขอรับเร่ืองไวก่้อนครับ ขอบคุณครับ 
นายชยัเดช สาระภี กระผมมีเร่ืองเพื่อพิจารณาเร่ืองลานอเนกประสงคค์รับ หลงัจากเทพื้นแลว้ เกิดน ้าท่วมขงับริเวณ 
 พื้นเดิม กระผมขอค าปรึกษาทางฝ่ายบริหารครับ พอจะมีแนวทางปรับปรุงแกไ้ขใหม้ั้ยครับ  
 ขอบคุณครับ 
นายบวั กา้นค า เด๋ียวทางฝ่ายบริหารจะประสานกบัทางผูรั้บเหมาอีกคร้ังครับ จะขอใหช่้วยเหลือครับ 
นายพฤษภพ เกิดศกัด์ิ เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเร่ือง พื้นท่ี 
 น ้าท่วมขงันั้น เป็นพื้นท่ีเดิม เป็นรอยต่อกบัท่ีเทพื้นใหม่ ซ่ึงเบ้ืองตน้กระผมไดป้ระสานกบัทาง 
 ผูรั้บเหมาเบ้ืองตน้แลว้ ใหช่้วยปรับปรุงเป็นกรณีพิเศษครับ ไม่ทราบวา่ไดด้ าเนินการรึยงัครับ  
 ขอบคุณครับ 
นายวชัระ พิศาลา ครับ ส าหรับฝ่ายบริหาร กระผมและท่านรองก็จะไปหารือกบัทางผูรั้บเหมาอีกทางหน่ึง เพื่อให้ 
 ช่วยปรับปรุงเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ของพี่นอ้งประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดครับ 
 ขอบคุณครับ 
นายบุญถม พรมแสน  ผมขอสอบถามโครงการ คสล. ของหมู่ท่ี 5 ครับ 
นายวชัระ พิศาลา ส าหรับของหมู่ท่ี 5 ก าลงัด าเนินการอยู ่ส่วนเร่ืองปรับเกรดก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการ 
 ของ อบจ. ครับ ขอบคุณครับ 
นายจิรวฒัน์ ข่าขนัมาลี  กระผมขอฝากทางฝ่ายบริหารเร่ืองแนวเขตระหวา่งบา้นหนองเรือกบัแนวเขตของ อบต.โสกนกเตน็ 
 ก็อยากใหช้ดัเจน ครับ ขอบคุณครับ 
นายวชัระ พิศาลา ครับ ทาง อบต. เราตอ้งท าหนงัสือแจง้ไปทางส านกังานท่ีดินเพื่อช้ีแนวเขตก่อนครับ จึงจะ 
 ด าเนินการต่อไดค้รับ 
นายปุ่น มะธิปิไข กระผมอยากเรียนถามทางฝ่ายบริหารครับ เร่ืองปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรครับ ถา้เป็นไปได ้
 ก็อยากใหล้งหินคลุกดว้ยก็จะดีมากครับ ขอบคุณครับ 
นายชยัเดช สาระภี เพิ่มเติมครับ ขอฝากเร่ืองปรับเกรด ถนนเส้นหวัสะพาน-คุม้โนนทอง เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก  
 กระผมก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลดว้ยครับ และขอเรียนฝ่ายบริหารเพื่อทราบ เร่ืองการเขียนใบ 
 ค าร้องเร่ืองไฟฟ้าแสงสวา่ง วา่เขียนใบค าร้องมารอบเดียวนั้น ก็เห็นดว้ยครับ พอเขียนค าร้องเสร็จ ก็มี 
 จุดท่ีเสียเพิ่มใหม่ ขอช้ีแจงให้ทราบครับ ขอบคุณครับ 
นางค าจนัทร์ แสนสุข     ดิฉนั ขอสอบถามทางฝ่ายบริหารเร่ืองเก่ียวกบัฝาตะแกรงท่อระบายน ้า ตอนน้ีมีการด าเนินการ 
 ถึงไหนแลว้ ขอบคุณค่ะ 
นายบวั กา้นค า ตอนนน้ีทางฝ่ายกองช่างก าลงัด าเนินการประมาณการราคาของทั้ง 14 หมู่บา้น ช่วงน้ีตอ้งขอเวลาให ้
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 ทางกองช่างด าเนินการอีกสัก 2-3 วนัครับ 
นายไพรบูรณ์ ค าภาเกะ   กระผมขอเรียนถามทางฝ่ายบริหารครับถึงเร่ืองการซ่อมไฟฟ้าแสงสวา่งท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการครับ  
 ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ครับ ส าหรับเร่ืองตะแกรงก็มีช ารุดหลายแห่ง ฝากทางฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการใหค้รับ ส่วนเร่ือง 
 การซ่อมไฟฟ้าแสงสวา่ง ถา้หากเป็นในซอยเล็กๆ ท่ีรถใหญ่เขา้ล าบาก ก็รอก่อนนะครับ จนกวา่จะได ้
 รถกระเชา้คนัเล็กมาครับ 
นายนิวตัน์ ชยัดี กระผมขอเสนอแนะท่านสมาชิกทุกท่านครับ ช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝน อยากใหช้ะลอการปรับเกรดก็ 
 จะดีครับ ขอใหห้มดช่วงฤดูฝน ก็น่าจะปรับเกรดไดดี้กวา่ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ครับ ส าหรับเร่ืองเก่ียวโครงสร้างพื้นฐาน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ 
นายบุญถม พรมแสน     กระผมขอสอบถามครับวา่ เห็นพน่ตรงถนนวา่ “จุดเร่ิมตน้” ประชาชนฝากถามมาครับ วา่จาก 
 จุดเร่ิมตน้นั้น จะท าไปทางดา้นไหนครับ ขอเรียนถามทางฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ 
นายวชัระ พิศาลา ครับ กระผมขอแจง้ท่านสมาชิกทุกท่าน เพื่อทราบครับ จะไดเ้ขา้ใจตรงกนัและเป็นแนวทางเดียวกนั 
 คือจากจุดเร่ิมตน้นั้น จะไดด้ าเนินการ มาทางบา้นหนองสิม หมู่ท่ี 11 เน่ืองจากงบประมาณท่ีแจง้ไว ้
 จาก อบจ. นั้น ยงัไดไ้ม่ครบ จึงขอด าเนินการ ส่วนงบท่ีเหลือน่าจะด าเนินการในปี 2568 ครับ ขอเรียน 
 ท่านสมาชิกทุกท่าน เพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ 
นางอภญัญา เล่ห์กล ส าหรับเร่ืองการซ่อมไฟฟ้าแสงสวา่งนั้น ทางช่างไดแ้จง้แลว้วา่ขอใหร้อก่อนเน่ืองจากรถใหญ่ 
 เขา้ไม่ไดใ้นบางจุดท่ีมีไฟแสงสวา่งเสียค่ะ และอยากสอบถามเร่ืองหินเกล็ดยางยงัพอมีเหลือบา้งมั้ยค่ะ  
 จะไดข้อไปปรับปรุงซ่อมแซมจุดท่ีเป็นหลุมเล็กๆนอ้ยๆ ท่านสมาชิกฝากถามดว้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายบวั กา้นค า ส าหรับหินเกล็ดยางก็ยงัพอมีเหลืออยู ่แต่ยงัไม่อยากใหน้ าไปใชเ้พราะช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝน จะท าให้ 
 ไม่ค่อยติดแน่นดี ถา้ช่วงฝนไม่ค่อยตกก็จะด าเนินการซ่อมแซมก็จะติดแน่นดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            ครับ มีสมาชิกท่านใดตอ้งการจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม                    -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ            - ครับ เราไดป้ระชุมกนัครบทุกวาระแลว้ และหากไม่มีสมาชิกทา่นใดตอ้งการสอบถามเพิ่มเติม 
  ผมขอปิดการประชุมครับ 

 - ปิดประชุมเวลา 15.00 น.                                            
 

.............................................................................. 
 
                                    (ลงช่ือ)....สมพงษ ์ มะธิปิไข...ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นายสมพงษ ์ มะธิปิไข) 
                                                        เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 
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                                (ลงช่ือ.....เกษม  ศรีล าดวน....ผูต้รวจบนัทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายเกษม   ศรีล าดวน) 
                                  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 
                                                                         (ลงช่ือ)....ส าอาง  ตุมา....ผูรั้บรองบนัทึก 
 ( นายส าอาง     ตุมา  ) 
                                  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดด้ าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2565  ขอ้ 104  เรียบร้อยแลว้ 
 
                                   (ลงช่ือ)......อภญัญา  เล่ห์กล.. 
 (นางอภญัญา    เล่ห์กล) 
                                         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                     (ลงช่ือ).....อิทธิวตัร  หลา้โคตร.... 
 (นายอิทธิวตัร   หลา้โคตร) 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                    (ลงช่ือ).....ส าอาง  ตุมา... 
 (นายส าอาง     ตุมา) 
                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


